

บรรณาธิการแฉง

ในยุคเศรษฐกิจถดถอย วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับนี้จึงพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่าย แต่ยังคงบรรจบบทความที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวิชาการ ทั้งหมด 8 เรื่อง จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเริ่มจากบทความของ ศ.ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เรื่อง “โสภณเด็ก : สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไข” ซึ่งเป็นบทความที่สรุปจากงานวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ปี 2540 เป็นบทความที่น่าอ่านอย่างยิ่ง คงสะท้อนถึงปัญหาสังคมอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องการแก้ไขจากทุก ๆ ฝ่าย บทความที่สองคือ “การประมงไทยกับองค์การสะพานปลา” ผู้เขียนบทความคือ รศ.ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม และผศ.ดร. อุดม พันทุมโมลิต บทความนี้กล่าวถึงการบริหารงานองค์การสะพานปลาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการวิจัยประเภทประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นการวิจัยที่ได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในขณะนี้ บทความที่สามเป็นบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “Fagen: A Form-based Application Generator” โดย อ. รัฐกร พูลทรัพย์ และรศ.ดร. วิทยา วัชรวิทยากุล บทความที่สี่เป็นบทความที่ตีพิมพ์และช่วยนักวิจัย คุณเพ็ญศรี จงสถิตย์เสถียร ช่วยกันเขียนจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความเจ็บปวดจากความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคมไทย และต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอย่างจริงจัง บทความนี้ให้ชื่อว่า “ทางสองแพร่งสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : การให้บริการสังคมเพียงพอหรือยัง?” บทความที่ห้าเป็นบทความสั้น ๆ จากนักวิจัยและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แก่ คุณอุมาพร อุดมทรัพย์กุล รศ. รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา รศ. วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล และผศ. จารุวรรณ เหมะชวร ได้เสนอผลของการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ เขตเมืองสุพรรณบุรี” ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม บทความที่หกนำเสนอโดยผศ.ดร. บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ ในบทความเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ำ” เป็นบทความที่พยายามสะท้อนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ของชนรุ่นหลัง บทความที่เจ็ดคือ “ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัด สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น” ของ รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ บทความนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นที่ตีหลายประการเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดไทย และบทความสุดท้ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ “ผลกระทบของการว่างงานอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย” ผู้เขียนบทความคือ รศ. อ้อทิพย์

ราชภัฏรนิยม นอกจากนี้ คุณพรทิพย์ โรจนพิทยากร และอาจารย์ สุธันน์ กี่ศิริ ได้กรุณาแนะนำหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 6 เล่ม

คณะผู้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์หวังว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากนักน้อย และยินดีเปิดรับบทความด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วย

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้วารสารออกล่าช้ากว่ากำหนดมาก เป็นเหตุให้สมาชิกจำนวนมากต่อว่าเรื่อง การไม่ได้รับวารสาร ทางคณะผู้จัดทำวารสารไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังพิจารณาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งวารสารเสียใหม่ อาจส่งวารสารให้สมาชิกปีละ 4 เล่ม ซึ่งวารสารที่ส่งให้ไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกันกับที่เป็นสมาชิก แต่เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นในปีนั้น จะทำให้สมาชิกได้รับวารสารทันที แม้ว่าปีที่พิมพ์วารสารจะช้ากว่า แต่บทความก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเรียนให้สมาชิกรับทราบ หากสมาชิกมีคำแนะนำใด ๆ ทางคณะผู้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล

บรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์